



Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Tại Việt Nam Chi Hội Denver, Colorado

The Redemptorists of the Viet Nam Province's Support Association - RVPSA

IRS Tax-exempt EIN# 80-0264653

www.cuuthe.org

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời:

Quý Đức Ông, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ

Quý Cộng Đoàn Công Giáo tại Denver và Colorado Springs

Quý Đồng Hương Người Việt Nam tại Denver và Colorado Springs

Kính thưa Quý Vị,

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót và cũng nhân dịp ngày Hiền Phụ, Ban Chấp Hành Chi Hội Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, ở Denver, Colorado sẽ tổ chức một bữa tiệc gây quỹ để góp phần giúp cho các công việc mục vụ như rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, trợ giúp cho những người bất hạnh trong xã hội và đào tạo của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) tại Việt Nam.

Chúng tôi tha thiết kính gửi lời mời đến quý vị. Xin quý vị cùng đóng góp một bàn tay với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam để chúng ta có cơ hội giúp đỡ và phục vụ những người nghèo đói, khổ sở và bệnh tật tại quê nhà trong năm lòng thương xót này. Xin quý vị mở lòng từ bi, nhân ái bớt chút thời giờ đến tham dự bữa tiệc gây quỹ mang tên:

TRỢ GIÚP CÁC CÔNG VIỆC MỤC VỤ VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỈNH DCCT TẠI VIỆT NAM

Thời gian: Thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016 – lúc 6:00 chiều

Địa Điểm: Nhà Hàng The Empress – 2825 W. Alameda Ave. Denver, CO 80219

Với sự hiện diện của Cha Linh Hướng Phanxicô Xaviê TRẦN VĂN HÂN, Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam đến từ California và quý Cha DCCT tại Việt Nam đang có mặt ở Hoa Kỳ.

Sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn lao cho Chi Hội và là sự hợp tác quý báu cho những công việc của Nhà Dòng trong thời gian sắp tới.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng vàng của quý hội viên, quý ân nhân, quý đồng hương và chúng tôi rất hân hạnh mong được đón tiếp quý vị tại buổi tiệc. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị cùng gia quyến sức khỏe, bình an và vạn sự cát tường.

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời

Hạ Mary Thúy (303) 249-2828

Nguyễn Thị Tươi (303) 931-2908

Phạm Hảo Xuân Đào

Nguyễn Hoàng Long

(720) 352-1765

(970) 679-7673